
sþ. 103. Fyrirspurn [93. mál]
til viðskiptaráðherra um ákvörðun dráttarvaxta o.fl.

Frá Sighvati Björgvinssyni.

1. Er verið að vinna að samningu frumvarps um dráttarvexti og hvernig þá skuli reikna? Sé
svo, hvernig miðar þeim störfum?

2. Eftir hvaða meginreglum telur viðskiptaráðherra að fara eigi við ákvörðun og
útreikning dráttarvaxta og hvaða viðurlög telur ráðherra að við eigi ef út af er brugðið?

3. Telur ráðherra ástæðu til þess að mæla fyrir um með lagaboði hvaða kostnað lögmenn
megi reikna sér við innheimtu fjárskuldbindinga?


